

Bình luận về Đức Chúa Giêsu cho người ngoài Công giáo

Không phải là một ý tưởng mới, tôi thấy rằng Laudeturjc 1162 ghi nhận một điều gì đó trong thờ lạy và những việc làm của chúng ta để chúng ta hài lòng và thuyết lâm bô (chức vụ minh). Vì vậy đáng để chúng ta để tâm.

Trong bối cảnh này, lâm bô là một tình trạng của hạnh phúc tự nhiên để mọi người trở lại để chúng ta hài lòng, và không thể phân biệt cá nhân. Thuyết này là, dù con người thiêu hủy siêu nhiên để có Chúa trở lại khi để chúng ta hài lòng và dù các trẻ em và những trẻ còn rất trẻ không thể đón nhận những ân siêu nhiên này qua phép rửa theo mong muốn, những sau khi chết chúng phải được những người mà chúng ta đã hạnh phúc tự nhiên, song không phải là nhìn thấy Chúa - tự lâm bô.



Mặc dù đây là một ý tưởng rất phổ biến trong các nhóm Công giáo trong một thời gian dài, nhưng nó chưa bao giờ được đặt ra một quy chuẩn chính thức nào. Khi tất nhiên, thì đó vẫn chỉ là ý kiến của họ chung.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo hiện nay không đưa ra thuyết về lâm bô. Thay vào đó, nó gợi ý rằng chúng ta có thể hy vọng rằng Thiên Chúa có một cách, mà chúng ta không biết, để “hãy để trở nên cùng Thiên ý” (x. GLHTCG 1261; Mt 19,14).

Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu quan trọng gần đây nhất của Vatican về vấn đề này cho các trẻ như chúng ta hài lòng (vấn đề năm 2007 do Ủy ban Thần học Quốc tế đưa ra: Hy vọng về Đức Chúa Giêsu cho các trẻ như chúng ta hài lòng mà chúng ta để chúng ta hài lòng) kết luận rằng có một lý do để bãi bỏ khái niệm lâm bô.

Điều này rất thích đáng, không phải vì chúng ta biết rõ câu trả lời, mà chính là vì chúng ta không biết đích xác về Đức Chúa Giêsu hoặc để chúng ta ra sao để mọi người các trẻ như chúng ta hài lòng. Tình hình này cũng tương tự trong một số cách nào đó về vấn đề này về Đức Chúa Giêsu để mọi người những người ngoài các giới hạn hình và cấu trúc bí tích của Giáo Hội, nhưng có một số khác biệt.

Khi tôi nói đến các trẻ như và những người ngoài, tất nhiên, tôi chắc chắn muốn nói tất cả những ai mà một người không có khả năng phân biệt cá nhân, và một khác biệt của những ai trở nên thành để để phân biệt cá nhân.

Quay lại, đây là sự khác biệt đầu tiên: dù không một người nào có trí khôn nào có thể không những mình vô tội, nhưng không cần phải bận tâm về sự phân biệt của những người ngoài đã có trí

khôn, vän hoàn toàn không phäm täi. Đäu đó, näu bän muän, là mät täi cäa vän đä này.

Vä mät sáng, tuy väy, nhäng ngäi län nhä thä có thä làm nhiäu hän là täi. Hä cũng có thä cäa Thiên Chúa và Giáo Hội chính thäc đäy mät con đäng cäu đä cho nhäng ngäi län ä bên ngoài cäu häu hình cäa Giáo Hội. Con đäng này thäng đäc gäi là räa täi theo cäc muän.

Theo cách đó, Đäc Piä XII, trong Tông thư Mystici Corporis Christi (Nhiäm Thư Chúa Kitô) đã giäi thích räng nhäng ngäi ä ngoài cäu trúc häu hình cäa Giáo Hội có thä “có đäc mät liên hä nhät đänh väi Minh Mäu Nhiäm cäa Đäng Cäu Chuäc” qua “mät cäu ao và khát khao vô thäc” (inscio quodam desiderio ac voto).

Chính läi giáo huấn này đã đän các nhà thän häc täi chä xem xét khä năng tä cách thành viên “thäc sä” trong Giáo Hội cä näi mà tä cách thành viên “chính thäc” không có. (tät nhiên cũng có räa täi bäng máu - tä vì đäo - nhäng chä áp đäng cho các Kitô häu có niäm tin bä giät chät vì đäc tin cäa hä träc khi đäc räa täi).

Cä hai träng häp này - tränh chäa đäc räa täi và ngäi län chäa đäc räa täi, mà - nhä Công đäng Vatican II đã đät nó trong Hiän chä Dei Verbum, “kiên tâm làm viäc lành đä tìm kiäm än cäu đä” - cùng có chung sä viäc chä chät là, ngay cä Giáo häi Công giáo không biät mäi sä viäc Thiên Chúa hành đäng thä nào đä kéo mäi ngäi đän väi chính Ngäi (x. Ga 12,32).

Nhäng gì chúng ta väi tä cách là tín häu Công giáo không biät, là nhäng gì chúng ta có thä gäi là cách bình thäng, có chäng trình và chäc chän - và đät khoát là con đäng đä dàng nhät - đä län lên trong sä thánh thiän và kät häp väi Thiên Chúa và đäc thäng cuäc säng đäi đäi. Nhäng Giáo Hội không biät đích xác, trong tät cä mäi chi tiät cäa vän đä - Thiên Chúa làm thä nào đä cäu thoát nhäng ai không có cä häi đä tìm kiäm Ngäi, hoäc nhäng kä tìm kiäm Ngäi mät cách cän cänh không thä - không phäi do läi cäa riêng hä - đä theo con đäng cäa Giáo Hội täi thiên đäng.

Hän näa, Giáo Hội rät ý thäc vä nhäng hän chä cäa mình ä đây. Không hiäu biät trän vän Thiên Chúa làm đäu đó ra sao, nhäng Giáo Hội biät, nhä läi Thánh Phaolä, räng Thiên Chúa “mong äc mäi ngäi đäc cäu thoát” (1 Tm 2,4) và vì thä không thä täng täng đäc räng Ngäi sä nguyän ruä nhäng ai không mäc täi cä tuyät än cäu đä này. Vì lý do này, Giáo Hội có thä hy väng än cäu räi cho nhäng tränh chäa đäc räa täi và Giáo Hội có thä tuyên bä không chút nghi ngä räng nhäng ai “kiên trì làm viäc lành phúc đäc trong viäc tìm kiäm än cäu đä” có thä nhän đäc bäng mät cách mäu nhiäm nào đó và vì thä đät đäc än cäu đä đäi đäi trong Chúa Kitô”.

KHäA CäNH CÔNG GIÁO Vä ĐäC CHäU Đä

Näu ngäi ngoài Công giáo có thä đäc cäu thoát, thì còn quan träng gì viäc chúng ta trä Công giáo hoäc hay vän giäng nguyên Công giáo, hoäc cä gäng làm cho ngäi khác trä läi đäo Công giáo?

Sau khi theo dõi cuäc thäo luän cäa chúng tôi ä đây vä khä năng än cäu đä cho nhäng ngäi ngoài Công giáo, mät trong các đäc giä gäi ý räng sä rät ích läi khi đä cäp vän đä này. Näu mät ngäi có thä đäc cäu đä bät kä tôn giáo (hay không có đäo, thì täi sao chúng ta phäi giä mãi đäc tin cäa chúng ta và cä tìm chia sä nó cho ngäi khác?)

MỘT TÌNH TRẠNG TIỀN THOÁI LỢI NG NẠN (CATCH - 22) NGUYÊN THU

Đĩ nhiên là có một tình trạng tiến thoái lưỡng nan ở đây, vì một khi anh hiểu giá trị của Đĩo Công giáo, thì câu hỏi này chĩm dứt. Nó cũng có thể là một cái đĩi với một người nào khác với người nguyên là người ngoài Công giáo, nhưng một khi một người biết đĩo Công giáo là gì, thì rõ ràng là việc bác bỏ nó tức là quay lưng lại với Thiên Chúa và ỏn quan phòng của Ngài.

Vì thế, những ai hiểu đĩc tin của mình - những một lúc nào đó ỏi ỏỏc ao đĩc tin ở trong một tình trạng khác - đã ỏỏi bỏ bỏnng chính am hiểu ý thức của mình bởi cái “hy vọng” nào hĩ có thể đã có đĩc cái thế khác! Nếu bạn là một tín hữu Công giáo thì bạn cảm đĩ bởi một cách kiĩm tiĩn đáng ngĩ, bỏnng một sự lãng nhĩng lãng mĩn mà bạn không có quyĩn, bỏnng một ỏỏc ao rĩng nhĩng nguyên nhân bác ái khác nhau sẽ đĩn thuĩn đĩ một cách bạn một mình (à hèm!) hoặc bởi vì nĩn cĩnh nĩm trên giĩng sáng Chúa Nhĩt sau khi đã liên hoan tiĩc từng suất chiĩu và đĩm thĩ bĩy - xin ỏỏi - những nhĩ câu châm ngôn: gĩy ông đĩp ỏỏng ông!

Trong tiĩng Anh bình dân đĩ hiểu, bạn bỏnng thĩi tung bởi chính quĩ bom của mình và bạn biết rõ đĩĩu đó. Rút cuĩc bạn không quan tâm trĩ phi bạn thĩc sẽ bỏnng một cái nĩnh ng hoĩng cá nhân, vì bạn đã hiểu rĩng Giáo hĩi Công giáo đĩm đĩn cho sự tròn đĩy của những gì Thiên Chúa Cha đã sắp sũn trong Chúa Kitô đĩc ỏỏu đĩ chúng ta và rĩng, vì thế, Giáo Hĩi không còn nghi ngĩ gì nĩa là con đĩng đĩ dảng nhĩt và chĩc chĩn nhĩt đĩ đĩt tĩi hĩnh phúc vĩnh của.

Cuĩi cùng, khi biết rõ đĩĩu này rĩi, bạn cũng biết rõ hai đĩĩu khác. Thế nhĩt, bạn biết rĩng nĩu bạn quay lưng lại với Giáo Hĩi, thì bạn đang ỏỏi bỏ Thiên Chúa và Đĩĩu Lành mà bạn biết, là đĩĩu làm cho ỏỏn của đĩ không thể có đĩc trong bất cĩ bĩi cĩnh nào. Thế đĩn, bạn biết rĩng bạn có một hĩng ân tuyĩt với vô giá mà, nĩu bạn thĩt sự quan tâm đĩn bất kĩ người nào ngoài bạn, bạn sẽ muĩn chia sẻ cho tha nhân.

LỢI NG NẠN C TOÀN B Ỏ S Ỏ VI C SANG MỘT PH Ỏ

Giĩ đây, tóm ỏỏi khi đó là toàn bĩ câu trĩ ỏỏi, có những cách đĩ đĩn tĩ nó còn phong phú hĩn nhiĩu. Một trong những vấn đề nĩnngĩn không đĩ chúng ta đĩn đĩt sự phong phú này, là vì chúng ta bỏnng tâm với vấn đề ỏỏn của đĩ bản thân.

Tĩ nhĩ ỏỏi các Kitô hữu phái Phúc Âm thĩng có thói quen bĩĩc ỏỏi gĩn tĩi còn ở trung hĩc và hĩi tĩi ỏỏi tĩi có đĩc của thoát hay không. Quĩ thĩt, suất tĩi khi các chia rĩ giáo phái nĩi lên ở thĩ kĩ 16, ngay cĩ các tín hữu Công giáo cũng nghiĩ nhiĩu về Đĩc Tin của mình với vấn đề ỏỏn của đĩ, hĩn là trĩĩc đó.

Trong thĩng bán thĩ kĩ 20, sự bỏnng tâm lo ỏỏng với vấn đề ỏỏn của đĩ hĩt sự cĩ thĩng xuyên giĩ vũ đài trung tâm trong đĩi sựng Công giáo bình thĩng. Do vậy, người ta thĩng nói - gĩm cĩ tĩ nhĩng nhà thĩn hĩc nhĩ là Joseph Ratzinger - rĩng có một xu hĩng văn hoá mĩnh mĩ trong các tín hữu Công giáo thĩi bĩy giĩ sựng đĩc tin căn cĩ theo quy tĩc luật ỏỏ. Cĩ cho tĩi các quy tĩc luật ỏỏ, hĩy nói với tĩi cái khung tĩi thiĩu các đĩĩu tĩi phĩi làm đĩ đĩc lên Thiên Đàng. ỏỏ, và hĩy cho tĩi biết nhĩng gì cĩn đĩn đĩ vào Luyĩn Ngĩc nĩa!

Tuy nhiên, sự tĩp chú gĩn nhĩ tuyĩt đĩi này vào vấn đề ỏỏn của đĩ trên thĩc tĩ nhĩn vào đĩc tin tĩ một mĩc đĩch sai ỏỏm, xác đĩnh nó quá nhiĩu đĩĩ đĩng một kĩt quĩ tĩ kĩ trung tâm. Tĩi không có ý muĩn nói rĩng sự cĩ của đĩ cá nhân là không quan trĩng.

Chức vụ của Chúa Giêsu đã nói về điều đó. Nhưng nghĩ về tôn giáo trước hết để nói về chức vụ cá nhân là một ý tưởng không đúng. Một học giả tôn giáo có tên là Paul Hacker đã bình luận về những thành tựu của sách thánh sâu sắc về Công thức Tin Lành, có thể là Cái Tôi trong Đức Tin. Người tin Đức Tin Lành nghiêm túc này muốn biết có phải một người chấp nhận Chúa Giêsu Kitô làm Đức Chúa Trời bản thân ông chăng.

Theo nghĩa rộng, mục đích của tôn giáo đối với người Tin Lành là để tôn vinh chức vụ. Mục đích không phải là phong phú hơn nữa để với người Công giáo, tuy vậy, luôn luôn là để làm vinh danh Thiên Chúa.

Nay ngay khi chúng ta nói điều này, chúng ta lập tức hiểu rằng điều này là đúng, nhưng chúng ta thường hay quên biết ơn! Và một khi chúng ta nhận ra rằng điều đó là đúng, thì biết ơn chúng ta bắt đầu nhìn vào tôn giáo để mục đích đúng và làm nên, chúng ta lập tức toàn bộ sẽ vì công bằng một phần.

Tâm tâm, Đức Công giáo không phải là về tôi, hoặc chỉ ít thoạt tiên không phải là như thế. Đức Công giáo là về Thiên Chúa. Và sau đó, là về tất cả quan hệ của tôi với Thiên Chúa, tất cả quan hệ của bản thân với Thiên Chúa và tất cả quan hệ của mọi con người với Thiên Chúa.

VINH QUANG - TÌNH YÊU - AN SỰ NG

Thiên Chúa là người thờ phượng khiếm khuyết, vô thu vô chung, Đức Chúa Trời mà bản thân là hiện hữu, Đức Chúa Trời duy nhất có thể xác định một cách chính xác “Ta là Đức Chúa Trời Hữu” (Xh 3,14).

Người và vật qua và trên chúng ta xa với đức tin của chúng ta, là “Vinh danh!”. Người cũng là Đức Chúa Trời đang hiện hữu, tất cả những điều này hoàn toàn và trở nên thu nhập vào Người. Làm nên, “Vinh Danh Thu nhập của Chúa!” và Người là Ba Ngôi của tình yêu rực cháy, qua chính bản thân Người bắt thúc ép chính Người chia sẻ tình yêu với người khác, mà Người đã tạo ra một đức Chúa Trời yêu thương, để biết rằng nào là trong tình yêu. Một làm nên: “Vinh danh!”.

Cùng, để lôi kéo chúng ta vào trong công việc tình yêu, Người đã bình minh nên hiện diện với chúng ta qua Lời Nhập Thể, Chúa Giêsu Kitô. Và sau khi Chúa Giêsu Kitô đi vào thế gian này, dĩ nhiên chúng ta mới đi chúng ta công việc biết về Chúa Cha, thì tất cả Giáo Hội của Người và chu kỳ cho hành vi vâng phục của chúng ta cùng với Thánh ý Chúa Cha, Người nói gì với Chúa Cha về mục đích của Người và mục đích của các môn đệ Người? Người nói đó là tất cả vì vinh quang của Thiên Chúa.

Hãy đọc Phúc Âm Thánh Gioan:

“Phận con, con đã tôn vinh Cha để được biết, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, thưa Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Nhưng khi Cha đã chọn tôi giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thu nhập của Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ Lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bên Cha, vì con đã ban cho họ Lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận nên những Lời này, họ biết rằng tất cả con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

Con công vụ nguy hiểm cho họ. Con không công vụ nguy hiểm cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thu nhập của Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của

Cha đ̄u là c̄a con; và con đ̄ c̄ tôn vinh n̄i h̄”.

MỘT ĐỨC NGƯỜI HỢP NHẤT

Muốn làm vinh danh Thiên Chúa, chúng ta phải đi tìm kiếm Ngài phán, thì chúng ta mới có mà chúng ta biết được Lẽ Thật. Và nếu chúng ta được chúc lành như thế để biết tất cả những Lời của Ngài qua Ngài Con duy nhất được sinh ra, thì chúng ta phải đi theo và sống trong chính Lời của chính Thiên Chúa. Đây không phải là một đòi hỏi cho bạn mà là một ân.

Hãy nhớ rằng phần số của Ngài trong lịch sử là để hòa giải chúng ta với Chúa Cha, như tôi đã nói trên đây, để đem chúng ta vào một sự kết hợp xu hướng tình yêu với Ngài. Cõi này như một gánh nặng của cân nhắc nó đòi hỏi một lòng tin yêu để hoàn toàn vượt qua giá trị này. Nhưng chúng ta không thể đi tìm kiếm trong một niềm hạnh phúc tình yêu vô biên của bạn vì đã dâng tình yêu tự nhiên và hữu hạn của chúng ta.

Vì vậy, một nét đẹp của chúng ta trong kế hoạch của Thiên Chúa chính là Ngài thì mới chia sẻ sự sống thần linh của Ngài với chúng ta, không chỉ bằng yêu cầu chúng ta, mà còn làm cho chúng ta có thể yêu mến Ngài với chính tình yêu siêu nhiên của Ngài, nay trở thành tình yêu của riêng chúng ta như ân sống.

Sau hết, chúng ta đang có một niềm nào đó trong việc tìm kiếm câu hỏi của chúng ta về việc tại sao chúng ta phải trở thành người Công giáo hoặc gì mình mãi là người Công giáo hoặc đem ơn nhân với Đấng Công giáo.

Đáp lại Thiên Chúa như Ngài hằng mong, bằng cách lôi kéo vào một sự hiệp nhất tình yêu với Ngài, chúng ta cần phải giúp mà chúng ta có thể có được: toàn bộ sự hiệp nhất với chính Ngài mà Ngài đã cung cấp cho chúng ta; toàn bộ sự điều khiển Ngài đã ban. Nhưng để này đến với con người qua Chúa Kitô và Thần Khí Ngài đang hoạt động trong và qua Giáo hội Công giáo - Giáo Hội mà Chúa Kitô đã sáng lập và trao cho Phêrô và Nhóm 12, những nhà lãnh đạo Giáo Hội mà với Ngài đã nói một cách rất rõ ràng: “Ai nghe các con là nghe Thầy” (Lc 10,16).

Giáo hội Công giáo là một đức tin hiệp nhất với Thiên Chúa thật sự. Nhưng cần có và hàng giáo phẩm thánh của Giáo Hội, đức tin và giáo huấn bên ngoài đức tin của Giáo Hội, để sống bí tích hoặc ân sống của Giáo Hội và chính các thành viên của nó - những người tin tưởng và tất cả mọi người làm của họ - cũng là niềm tin của Chúa Kitô, niềm tin Ngài hiện diện trên trần gian và là nguồn và cũng là nơi của niềm tin sống cho mọi người, kể cả những người còn ở ngoài các biên giới của hình của Giáo Hội.

Đó là những ân tình yêu của Đức Chúa Thiên Chúa một cách trọn vẹn, để được liên kết trọn vẹn như với Ngài, và để như đó tôn vinh Ngài hết sức bằng lòng như Ngài mong muốn được tôn vinh, chúng ta phải tham dự vào Giáo Hội và phải chia sẻ hàng ân bao la này với ơn nhân của Ngài nào có thể, bởi vì chúng ta sẽ là rất đáng trách và còn hơn là đáng bị kết án, nếu chúng ta không nhận được ơn sống và bất cứ sự gì khác không như sự sống của Ngài đã ban - như thế là hết rồi những quà tặng của Ngài yêu chúng ta.

NIỀM TIN THIÊN CHÚA

Tiêu chuẩn thoả mãn của chúng ta cũng áp dụng cho tất cả mọi người và giáo huấn về đức tin của

Đức Chúa Giê-su Kitô bên trong lòng bên ngoài hình tượng bí tích đức Chúa Giê-su thu thập vào chính đời sống này. Chúng ta không được ngoảnh mặt đi với bất cứ Sự Thiêng nào mà chúng ta biết và phải luôn cẩn trọng nghiêm túc nhiệt tình tìm kiếm biết nhiệt huyết với Sự Thiêng và cuộc sống cùng biết Tác Giả của tất cả những gì là tốt lành.

Bởi vì người Công giáo có may mắn được tham dự một cách phong phú hơn bất kỳ ai khác vào sự hiểu biết này và vào ân đức của lòng lên trong sự liên kết với Đấng Duy Nhất có thể thực sự được gọi là “Tốt Lành” (x. Mc 10,18; Lc 18,19), cho nên người Công giáo có được những phúc lành không thể so sánh được, những phúc lành họ được ràng buộc vào. Hãy nhớ đừng quên những nén bạc! (x. Mt 25).

Cho đến nay, chúng ta đã xem xét vấn đề này từ quan điểm cá nhân, vấn đề cũng để giá trị, những cũng cần phải mở rộng với những hình thức mới của nó và cuộc sống cùng với những trải nghiệm và đức tin đã được chính Chúa Kitô hứa ban cho chúng ta (x. 2 Pr 3), vì Đấng Chúa chúng ta đã đến để khai mở những Nước Thiên Chúa, mà ngày nay qua Giáo Hội, những hình thức trong đời sống, đang lòng lên trong tâm hồn con người. Nước Thiên Chúa chắc chắn có một chiều kích xã hội, một sự phun trào tình yêu cho tha nhân mà chúng ta chia sẻ với Thiên Chúa. Quả thật, khi Giáo Hội thực hiện và lòng lên những một cách sống động, thì mọi thành viên của Giáo Hội là thành phần của một cách sống động tình yêu thiêng liêng, một cách sống động lan rộng tới tất cả mọi người trong mọi nhu cầu, cả về tự nhiên lẫn siêu nhiên.

Trước đây của Thiên Chúa đã biết được trong Chúa Kitô: “Nước biết Thiên Khí Thiên Chúa mà Ta xua đuổi đi ma quỷ, thì Nước Thiên Chúa đã đến trên anh em” (Mt 12,28). Nó trở thành hiện diện mọi khi chúng ta chia sẻ Tình Yêu Thiên Chúa mà chúng ta đã được nhận lãnh, tôn vinh Người và bằng việc gì Lời Người, bằng việc sống trong Chúa Kitô, do vậy, là làm theo thánh ý Người.

Những người trong chúng ta ở Tây phương lại biết được nhìn thấy, với sự suy giảm những hình thức của Kitô giáo, những gì chúng ta từng coi là hiện nhiên: sự suy giảm lòng lao trong sự quan tâm thật tình đến nhau và sự sai lầm to lớn trong những nỗ lực con người mong làm cho mọi sự nên tốt đẹp hơn. Trong những nơi khác mà chúng ta trở nên Kitô hữu đông đúc thì ngược lại, người ta có thể nhìn thấy đời sống này từ phía đối nghịch: Đấng bao nhiêu sự sống trở nhau hơn và được bao nhiêu những nỗ lực con người để làm cho tất cả hơn đời sống những hình thức của Chúa Kitô!

Nước Thiên Chúa được tranh chấp lại bóng tối, tất nhiên, và thực sự trở ra trên lòng với nó. Những trong những một mà tín hữu Công giáo trở nên tốt hơn và đông đúc hơn, và trong những một làm cho trở lại xã hội tốt hơn với giáo huấn Công giáo và tình yêu của Chúa Kitô, cũng thế, Nước Thiên Chúa thấm nhập vào thế giới này rộng hơn và sâu xa hơn trong những những chiều kích tự nhiên lẫn siêu nhiên. Nhờ ân sống, dù không thay thế bản tính, những nó luôn hoàn chỉnh bản tính.

CHIA SẺ NHỮNG ĐAU KHỔ CỦA CHÚA KITÔ

Vấn đề mở rộng Nước Thiên Chúa này đem tới một điểm cùng. Thiên Chúa mong được tôn vinh bằng việc kết hợp tình yêu với bản và tôi và Người cũng được tôn vinh qua sự kết hợp này với mọi linh hồn. Chính vì lý do này mà Người đã làm cho Hội Thánh của người thành một nơi chia sẻ ân sống và vì lý do này, Người cũng đã tạo cho Hội Thánh nhiệm vụ truyền giáo: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đồ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa

Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đấng bô o h tuần gi m đi u Th y đã truy n cho anh em. Và đây Th y cùng anh em m i ngày cho đ n t n th ” (Mt 28,19-20).

Đó là m t t ng kèn g i đ bi n nh ng ng i tr i đ o - trong ch ng m c chúng ta có th , vì vinh danh Thiên Chúa - thành m t t n trình vinh danh v n cũng bao hàm k t qu nh khác, n n c u đ b n thân.

Nh ng có m t mô th c tham gia vào công vi c Chúa Giêsu sâu xa h n là vi c truy n giáo. Thánh Phaolô di n t nó theo cách này: “Gi đây, tôi vui m ng đ c ch u đau kh vì anh em. Nh ng gian nan th thách Chúa Kitô còn ph i ch u, tôi xin mang l y vào thân cho đ m c, vì l i ích cho thân th Ng i là H i Thánh” (Cl 1,24).

B ng m t c ch h mình h u nh không th tin n i, Thiên Chúa làm cho chúng ta tr thành nh ng ng i chung ph n v i Chúa Kitô trong vi c làm đúng nh nh ng gì chính Chúa Kitô làm Ng i kh ng đ nh l hi n t cao c c a Ng i s làm: “Khi nào ta đ c nâng lên kh i m t đ t, ta s kéo m i ng i đ n cùng Ta” (Ga 12,32).

Đây là, n u b n mu n, m t s m r ng gây ng c nhiên c a đ ngôn các nén b c. Qu th t, ai đ c cho bao nhiêu, thì s đ c trông đ i l i b y nhiều. Chúng ta, ng i Công giáo, đ c đ c ân - đúng v y, đ c đ c ân - tr nên k t h p m t thi t v i Chúa Kitô, đ m i chúng ta có th làm n i b t trong đ i s ng c a riêng chúng ta chính nh ng đau kh c a Ng i vì l i ích c a Giáo H i. Hãy l u ý r ng m t kia c a đ ng ti n r t quý này là vi c kêu g i h t s c cao giúp m r ng quy n l c c u đ c a Chúa Kitô.

Nh vì là ng i Công giáo, chúng ta có đ c s chia s trách nhi m thiêng liêng đ i v i t t c anh ch em chúng ta, c bên trong l n bên ngoài nh ng biên gi i h u hình c a Giáo h i Công giáo. Chúng ta đ c kêu g i đ s a ch a t i l i, đ đ c n tha th và đ làm tăng dòng ch y ân s ng cho t t c nh ng ai - b t c trong hoàn c nh nào - đang ho c ph i đ u tranh đ bi t và đ theo đ i u lnh v n ph i đ n t i Thiên Chúa qua Chúa Kitô.

B ng s thánh thi n c a riêng chúng ta, v n là s k t h p sâu xa v i Thiên Chúa qua s l y ân s ng làm c a riêng mình m t cách hi u qu , chúng ta đ c m i g i - không đúng, chúng ta th c t đ c trông đ i - c ng c và tăng c ng nh ng cách th m u nhi m trong đó Thánh Linh tuôn trào t Chúa Kitô và H i Thánh Ng i, đ ng đ n tâm h n c a m i ng i và m i ng i trong bi n c không ng ng đ m t t c m i ng i tr ng h l i g n h n v i Cha h o trên tr i.

Trên h t m i s , chúng ta đ c kêu g i làm đ i u này b ng vi c chúng ta tôn vinh Chúa Kitô trong H i Thánh, qua đó chúng ta dâng m i s chúng ta có cho Ng i và cùng v i Ng i, dâng cho Chúa Cha vì l i ích các linh h n. Thánh Phaolô đã mô t ph ng pháp c a Thiên Chúa nh th nào?

V i các thánh c a Ng i, Thánh Phaolô nói: “Ng i đã mu n cho h đ c bi t m u nhi m này phong phú và hi n hách bi t bao gi a các dân ngo i: đó chính là Chúa Kitô đang g i a anh em, Đ ng ban cho chúng ta ni m hy v ng đ t t i vinh quang” (Cl 1,27). “Đó là Chúa Kitô mà chúng ta rao gi ng - Thánh Phaolô nói t p - khi khuyên b o m i ng i và đ y đ m i ng i v i t t c s khôn ngoan, đ giúp m i ng i nên hoàn thi n trong Chúa Kitô” (Cl 1,28).

Đức tin Công giáo là vinh quang của chúng ta, vinh quang có được nhờ Thiên Chúa và một lòng ân tình mà không gì so sánh được cho mọi người nam, nữ và trẻ em mà Thiên Chúa gọi là con trai, con gái và bạn hữu.

Ở đây, chúng ta khám phá vinh quang trên vinh quang. Rồi cuối cùng, đó là lý do vì sao chúng ta trở thành tín hữu Công giáo, vì chính mình là người Công giáo và làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để lôi kéo tha nhân theo Đức Kitô Công giáo.

*Nguyên tác: Salvation for non-Catholics and Limbo.
The Catholic Side of Salvation
(CWNews 11 & 12.08.2010)*